

BẦU CỬ SƠ BỘ MỞ RỘNG VÀ KHÉP KÍN

BẦU CỬ SƠ BỘ LÀ GÌ?

Các cuộc bầu cử sơ bộ nhằm xác định ứng cử viên nào sẽ đại diện cho mỗi đảng chính trị trước cuộc tổng tuyển cử.

CÁC LOẠI BẦU CỬ SƠ BỘ

Cách tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ rất khác nhau giữa các tiểu bang. Có hai loại bầu cử sơ bộ chính: khép kín và mở rộng, nhưng còn nhiều hơn thế. Các cuộc bầu cử sơ bộ có thể được phân loại là khép kín, khép kín một phần, mở rộng cho các cử tri không liên kết, mở rộng một phần hoặc mở rộng.

Khi đăng ký bỏ phiếu, mẫu đăng ký thường có một lựa chọn để cử tri chọn đảng phái chính trị họ ủng hộ. Nếu một cử tri không đưa ra lựa chọn đảng chính trị của họ trong mẫu đăng ký cử tri, họ sẽ được gọi là "cử tri không liên kết" trừ khi họ thêm đảng chính trị vào một ngày sau đó. Việc có lựa chọn đảng chính trị ưu tiên trong mẫu đăng ký cử tri hay không có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia bầu cử sơ bộ của cử tri.

BẦU CỬ SƠ BỘ KHÉP KÍN

Trong một cuộc bầu cử sơ bộ khép kín, cử tri chỉ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng chính trị mà họ liên kết khi đăng ký cử tri. Các cử tri đã đăng ký là "Độc lập" hoặc không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào sẽ bị loại khỏi việc tham gia cuộc bầu cử sơ bộ.¹

o Các bang tổ chức **Bầu Cử Sơ Bộ Khép Kín**²: Delaware, Florida, Kentucky, Nevada, New Mexico, New York, Pennsylvania

BẦU CỬ SƠ BỘ KHÉP KÍN MỘT PHẦN

Các bang có cuộc bầu cử sơ bộ khép kín một phần cho phép các đảng phái chính trị lựa chọn xem có cho phép cử tri không liên kết hay cử tri không đăng ký với đảng chính trị đó được tham gia cuộc bầu cử sơ bộ hay không. Ở các bang tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ khép kín một phần, các đảng phái chính trị có thể cho phép cử tri không thuộc đảng nào được tham gia, đồng thời loại trừ các thành viên của một đảng khác.³

o Các bang tổ chức **Bầu Cử Sơ Bộ Khép Kín Một Phần**⁴: Connecticut, Idaho, Maryland, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Utah, West Virginia

1. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>
2. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>
3. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>
4. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>

**Voter Hotline: 1-888-API-VOTE
(1-888-274-8683)**

Bilingual assistance is available in English, Mandarin (普通话/普通話), Cantonese (广东话/廣東話), Korean (한국어), Vietnamese (Tiếng Việt), Tagalog, Urdu (اردو), Hindi (हिन्दी), and Bengali/Bangla (বাংলা).



BẦU CỬ SƠ BỘ MỞ RỘNG VÀ KHÉP KÍN

BẦU CỬ SƠ BỘ MỞ RỘNG CHO CÁC CỬ TRI KHÔNG LIÊN KẾT

Một số bang chỉ cho phép cử tri không liên kết tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng mà họ chọn. Những bang đó không cho phép cử tri đã đăng ký liên kết với một đảng được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng khác. Không giống như cuộc bầu cử sơ bộ mở hoàn toàn, người ủng hộ Đảng Cộng hòa không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hoặc ngược lại.⁵

o Các bang tổ chức **Bầu Cử Sơ Bộ Mở Rộng** cho Cử Tri Không Liên Kết⁶:

Arizona, Colorado⁷, Kansas, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island

BẦU CỬ SƠ BỘ MỞ RỘNG MỘT PHẦN

Ở những bang tổ chức bầu cử sơ bộ mở rộng một phần, cử tri có thể vượt ranh giới đảng phái. Không giống như các cuộc bầu cử sơ bộ mở rộng hoàn toàn, việc lựa chọn lá phiếu của họ có thể được coi là một hình thức đăng ký với đảng tương ứng. Việc lựa chọn phiếu bầu của cử tri cũng được tiểu bang sắp xếp lại một cách công khai.⁸

o Các bang tổ chức **Bầu Cử Sơ Bộ Mở Rộng Một Phần**⁹: Illinois, Indiana, Iowa¹⁰,

New Jersey, Ohio, Wyoming

BẦU CỬ SƠ BỘ MỞ RỘNG

Bầu cử sơ bộ mở rộng cho phép cử tri bỏ phiếu theo các đảng phái trong cuộc bầu cử sơ bộ theo lựa chọn của chính họ.¹¹ Quyết định này được giữ kín và không đăng ký cử tri vào đảng chính trị mà họ quyết định bỏ phiếu.

o Các bang tổ chức **Bầu Cử Sơ Bộ Mở Rộng**¹²: Alabama, Arkansas, Georgia, Hawaii, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Wisconsin

5. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>

6. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>

7. Ở Colorado, cử tri không liên kết gửi lại lá phiếu qua thư của một đảng hoặc yêu cầu lá phiếu của đảng họ muốn bỏ phiếu tại các cuộc bỏ phiếu. Lựa chọn của họ được ghi lại và trở thành thông tin công khai, nhưng điều đó không làm thay đổi tình trạng không liên kết của cử tri.

8. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>

9. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>

10. Quá trình đăng ký cử tri của Iowa yêu cầu cử tri chọn một đảng, nhưng tiểu bang cho phép cử tri công khai thay đổi đảng phái của họ vì mục đích bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ

11. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>

12. Hội Nghị Lập Pháp Tiểu Bang Toàn Liên Bang, "Các Loại Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang," Ngày 22 tháng Sáu 2023 <https://www.ncsl.org/elections-and-campaigns/state-primary-election-types>

**Voter Hotline: 1-888-API-VOTE
(1-888-274-8683)**

Bilingual assistance is available in English, Mandarin (普通话/普通話), Cantonese (广东话/廣東話), Korean (한국어), Vietnamese (Tiếng Việt), Tagalog, Urdu (اردو), Hindi (हिन्दी), and Bengali/Bangla (বাংলা).



ASIAN AMERICANS
ADVANCING
JUSTICE
AAJC